

Source :

เดลินิวส์ (บ้าน)

61150326

Date :

10 พ.ค. 2561

Page :

14

No :

โรงงานน้ำตาลขยายเวลาปิดหีบอ้อย

บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

14 ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าว รายงานว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยในหลายพื้นที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันตามการเปิดรับซื้ออ้อยของโรงงานรับซื้ออ้อยที่ส่วนใหญ่จะเริ่มหยุดรับซื้อกันในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ทำให้ทางโรงงานรับซื้ออ้อยต้องขยายระยะเวลาในการรับซื้ออ้อยต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร อย่างเช่นที่โรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ต้องขยายระยะเวลาการเปิดรับซื้ออ้อยของเกษตรกรไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค.นี้ ทั้ง ๆ ที่รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรเกินโควตาเรียบร้อยแล้วเกือบ 1 ล้านตัน ในขณะที่เกษตรกรเองก็ยังคงทยอยทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจำหน่ายกันอย่าง

ต่อเนื่อง ด้าน นายดำรง กุติกัทธิ์ ผอ.โรงงาน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ปริมาณผลผลิตอ้อยของเกษตรกรมีมากกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงงานก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเปิดรับซื้ออ้อยเกินระยะเวลาที่กำหนดมาแล้วถึง 5 ครั้ง แต่อ้อยของเกษตรกรก็ยังคงเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเดิมที่ทางโรงงานเองได้กำหนดระยะเวลาการรับซื้ออ้อยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 61 แต่เนื่องจากยังคงมีผลผลิตของเกษตรกรเหลืออยู่ในพื้นที่อีกจำนวนมาก จึงขยายระยะเวลาการรับซื้อมาอีกหลายครั้ง ล่าสุดขยายเวลาการรับซื้ออ้อยมาสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 61 แต่ก็ยังคงมีผลผลิตอ้อยที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทัน

อีกจำนวนมาก กระทั่งผู้ว่าฯ นครราชสีมาประชุม คำนวณโรงงานรับซื้ออ้อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกแห่งเพื่อหาทางช่วยเหลือและขอให้ทุกโรงงานเลื่อนระยะเวลาการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรไปอีก ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทางโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือขยายระยะเวลาการเปิดรับซื้ออ้อยไปอีกจนถึงวันที่ 10 พ.ค.นี้ และมั่นใจว่าผลผลิตอ้อยของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกของทางโรงงานจะทำการเก็บเกี่ยวทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า ผลผลิตอ้อยที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกของทางโรงงานน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันอ้อย และด้วยกำลังการผลิตที่มีอยู่นั้นน่าจะรับแปรรูปอ้อยหรือหีบอ้อยให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 45,000 ตันอ้อย ส่วนที่เหลืออีก 5,000 ตัน นั้นทางโรงงานจะรับซื้อไว้ทำคั้นพันธุ์อ้อย ซึ่งคาดว่าหลังจากวันที่ 10 พ.ค.แล้วทุกอย่างน่าจะจบลงด้วยดี แต่หากเกษตรกรในพื้นที่อื่นยังร้องขอให้เปิดรับอีกก็ไม่สามารถที่จะทำได้แล้ว เนื่องจากจำนวนการรับซื้ออ้อยของทางโรงงานนั้นเกินมาจากเป้าที่ตั้งไว้เกือบ 1 ล้านตันอ้อยแล้ว อีกทั้งเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการผลิตน้ำตาลก็ได้รับความเสียหายอย่างมากทางโรงงานไม่สามารถรับภาระค่าต้นทุนในส่วนนี้ได้แล้ว.